

## วิธีจับหนุ่มตามวันเกิด

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ค. 2552

## วิธีจับหนุ่มตามวันเกิด



หนุ่มวันอาทิตย์

มีความเป็นผู้นำสูง ค่อนข้างเป็นคนที่ชอบออกคำสั่งมากกว่าที่จะให้ปฏิบัติตามคำสั่ง อารมณ์ของเขาไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอย เพราะฉะนั้น ถ้าเธอจับหนุ่มวันนี้ล่ะก็เธอต้องมีความอดทนสูง และทำตัวเป็นผู้ตามที่ดีในบางเรื่อง แม่เธอจะรู้ดีกว่าแต่ไม่ควรไปชี้แนะอะไรมาก เพราะเขาจะเสียฟอร์มและเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ อีกเรื่องคือความอ่อนหวานนิ่มนวล ซึ่งถ้าเธอไม่มีหรือมีน้อยละก็ ต้องพยายามทำให้มีเยอะๆ เพราะเขาชอบปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า แกล้งๆ อ่อนให้เขาหน่อย มีคนคอยดูแลทำโอโน่นโอนี่ให้ สบายจะตายไป



## หนูมวันจันทร์

เป็นคนใจเย็น สุขุมรอบคอบ เขาจะพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยสันติวิธีก่อน แต่เมื่อปัญหานั้นรบกวนเรา เขามองหาทางออกไม่ได้แล้วละก็ เขาก็พร้อมจะซิงเองๆ เหมือนกัน ถ้าเธออยากจะเป็นหวานใจของหนูมวันจันทร์ละก็ เธอต้องทำตัวเป็นคนที่มีพรอมจะอ่อนโยน และพรอมจะเข้มแข็งตามสถานการณ์ได้ บางเวลาเขาก็ต้องการคำปรึกษาจากเธอเหมือนกัน แล้วหนูมวันจันทร์เขาเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นอยู่แล้ว ปัญหาเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไร นอกจากเรื่องที่เขาคิดอะไรแล้วไม่ค่อยบอกนั้นแหละ เธอก็ต้องหาวิธี มาเรียบๆ เคียงๆ งามเอาเองละกัน



## หนูมวันอังคาร

เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน คึกกึ่ง เป็นเลิศในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ดังนั้นโอกาสที่จะเริ่มเปิดฉากในการหลอหนูมวันจันทร์นี้ไม่น่าจะยากเย็นอะไร เพราะเขาพรอมจะคุยกับเธอได้ทุกที่ และทุกที่ที่มีโอกาส ขอเสียของเขาคือ บางครั้งเขาจะเรื่อยเปื่อยกับชีวิตเกินไปจนกลายเป็นเหลวไหล แต่เขาก็รู้ตัวเองนะ เขาเลยต้องการคนที่สามารถเป็นผู้นำหรือกระตุ้นให้เกิดความขยันขันแข็งในเวลาที่เขาจำเป็นด้วย เธอคิดว่าสามารถทำได้รึเปล่านั้น



## หนูมวันพุธ

ถ้าเธอเป็นคนหัวโบราณอยู่แล้ว การจีบหนูมวันพุธไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมูมมองและทัศนคติค่อนข้างตรงกัน หนูมวันพุธรักความเป็นระเบียบ แบบแผน อะไรที่เขาวางแผนไว้เขาจะทำมันไปตามแผนทุกอย่าง เขาจะรู้สึกหงุดหงิดมากเวลาที่อะไรไม่เข้ารูปเข้ารอย ถ้าเธอปีงหนูมวันพุธละก็ ต้องสวมวิญญาณแม่เรือนที่ดี ให้สมบทบาท แล้วเธอก็ต้องทำใจด้วย เวลาที่เธอตั้งใจทำอะไรให้เขารู้สึกประทับใจ แล้วเขาดันทำหน้าเฉยๆ ไร..ก็หนูมวันพุธเขาโรแมนติกไม่ค่อยจะเป็นอย่างชาวบ้านหรอก ถึงแม่เขาจะดีใจต่อสิ่งที่คุณทำให้แค่ไหน เขาก็จะไม่แสดงออกมาจนนอกหน้า แต่เธอก็รับรู้ไวละกันว่า เขาเป็นคนอย่างนี้ละ



## หนูมวันพฤหัสบดี

เป็นคนรอบคอบใจเย็น มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ เขาสามารถเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งในยามคับขันได้ดี

ด้วยความที่เขาเป็นอย่างนี้ละ เขาเลยต้องการคนที่ค่อนข้างจะมีบุคลิกต่างกันเป็นหวานใจ เขาไม่ต้องการให้ชีวิตมีด้านเดียว เพราะเขาอยากรู้ในอีกด้านที่เขาไม่เคยเป็น เพราะฉะนั้นถ้าจะจีบหนุ่มวันนี้ละก็เธอต้องทำตัวเป็นสาวสมัยใหม่หน่อย ไม่ต้องถึงกับหลุดโลก เอาแค่วันสมัยปราดเปรียวก็พอ กลาคิดกลาทำ กลาพูด และกลาที่จะคิดคำนึงเขาในบางเรื่อง เขาจะประทับใจในความเป็นหญิงมั่นของเธอ ส่วนมันได้ขึ้นต่อไปยกให้เป็นหน้าที่ของเธอละกัน



### หนุ่มวันศุกร์

เป็นหนุ่มเจ้าสำราญ เขาเป็นเพลย์บอยชานานแท้และดั้งเดิม และคนที่มีบุคลิกแบบนี้ไม่ค่อยชอบเวลาที่มีใครมาจู่จุกจิก กับชีวิตส่วนตัวของเขา เพราะฉะนั้นเธอควรทำใจให้กว้างๆ ไม่ต้องติดเขาแจหรืออก ปลอยเขาไปทำอะไรที่เขาอยากทำบ้าง ไปตามซอกซุ่มต่างๆ ก็กลายเป็นชวนทะเลาะเสียอีก แล้วผู้ชายนะเป็นอย่างนี้ทุกคน ไม่เฉพาะแต่หนุ่มวันศุกร์หรอก เพราะมันรู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกัน อะไรไม่สำคัญเท่าเวลาเขาทำอะไรเธอห้ามยุ่งมาก แต่เวลาที่เธอทำอะไรต้องรายงานให้เขาทราบตลอดด้วย รู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบมา แต่ทำยังไงได้ละก็ทนไปเท่านั้นแหละ รักเขาแล้ว



### หนุ่มวันเสาร์

จะคบหนุ่มวันนี้ต้องดูแลเรื่องการใช้จ่ายให้มากหน่อย เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าหนุ่มวันเสาร์อะเหี้ยมขนาดไหน แถมเขายังไม่ชอบเห็นใครใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ต่อหน้าต่อตาอีกด้วย เธอต้องพยายามทำตัวจนเขาไว้ ถึงแม้ว่าความจริงจะจนหรือไม่ก็ตาม หนุ่มวันนี้เป็นคนที่จิตใจดี ถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจละก็เขาพร้อมจะทุ่มเทให้แบบไม่ต้องซักถาม เพราะฉะนั้นเธอต้องสืบเสาะให้รู้ให้ได้ว่าเขาสนใจหรือชอบเรื่องอะไร จะได้คุยกับเขาทุกเรื่องแล้วเขาจะรู้สึกประทับใจที่เธอมีรสนิยมเดียวกับเขา อาจจะมีใจเธอมากไปหน่อย แต่ลองคิดดูซิ ถ้าได้เขามาเป็นหวานใจมันคุ้มไม่ใช่อย